



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย

๑-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๑๙

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ค่าเงินริงกิตที่อ่อนตัวลงมาจากปัจจัยภายนอก

ค่าเงินริงกิตที่อ่อนตัวลงในปัจจุบันมาจากปัจจัยภายนอก รวมทั้ง การตกลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐ

Datuk Chua Tee Yong, Deputy Finance Minister กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบตกลงต่ำกว่า ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรลในเดือนกรกฎาคม และหากมองตลาดหุ้นของประเทศจีนก็ตกลงถึง ๓๐% ในระยะเวลาสั้นๆ ขณะที่เงินริงกิตตกลง ๘.๔% จาก ๓.๔๙๖๕ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้ว การตกลงของอัตราแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งตกลงในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าเงินริงกิต

“นี่แสดงให้เห็นว่า สกูลเงินต่างๆในโลกขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการตกลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย” Datuk Chua Tee Yong กล่าว และแม้ว่า รัฐบาลไม่ได้วางแผนที่จะตรึงค่าเงินริงกิตไว้ที่ ๓.๘ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐ แต่ตนก็มั่นใจว่า ธนาคารกลางของมาเลเซียจะต้องมองข้ามความจำเป็นเพื่อมั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆของอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย

“ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเงินริงกิตจะอ่อนค่าลงไปหรือฟื้นตัวขึ้นเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากราคาน้ำมันซึ่งยังคงเป็นแหล่งของรายได้หลักของประเทศก็ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตนมั่นใจว่า การตกลงของค่าเงินริงกิตจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นและช่วยในเรื่องการส่งออก” Datuk Chua Tee Yong กล่าว

Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่ ๒ ของมาเลเซียมั่นใจว่า ค่าเงินริงกิตจะมีเสถียรภาพแม้ว่าการอ่อนค่าของเงินริงกิตจากมาจากการตกลงของราคาน้ำมันดิบขณะที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกของสาธารณชนเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินริงกิตนั้นเป็นลบมากเกินไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เงินริงกิตอยู่ที่ ๓.๘๕๑๗ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถึงต่ำสุดในรอบ ๑๗ ปี ขณะที่การคาดการณ์ว่า US Federal Reserve จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน อนึ่ง MIDF Equities Research คาดว่า เงินริงกิตจะอยู่ในช่วง ๓.๘๐-๓.๙๐ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีนี้ แต่คงจะไม่แตะถึง ๔ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : Bernama, New Straits Times

๓๑ กรกฎาคม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

บริษัท Top Glove มองรายรับ ๒.๕ พันล้านริงกิตในปี

บริษัท Top Glove Corp.Bhd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังมองรายรับที่ ๒.๕ พันล้านริงกิตในปีนี้จากการที่ยอดขายสูงขึ้น

Tan Sri Lim Wee Chai ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า อัตราการเติบโตของกลุ่มฯ อยู่ราว ๒๗% ต่อปี และก็มองว่ากลุ่มฯ จะบรรลุเป้าหมายรายรับตามที่วางไว้ได้ ขณะเดียวกัน บริษัทจะจัดสรรเงินไว้ ๒๐๐ ล้านริงกิตต่อปีเพื่อเป็นงบการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งกลุ่มฯวางแผนจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกจาก ๒๕% ในปัจจุบัน เป็น ๓๐% ภายในปี ๒๕๖๓ (๒๐๒๐)

กลุ่มบริษัท Top Glove จะเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่คลัง (Klang) ภายในปลายปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำลังการผลิตถุงมือยาง ๔.๔ พันล้านชิ้น/ปี บริษัทก็กำลังขยายสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันที่ทำเรือ Dickson และภูเก็ต โดยการขยายโรงงานที่ทำเรือ Dickson จะเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ส่วนที่ภูเก็ตก็จะเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เมื่อโครงการทั้ง ๓ แห่งเสร็จสมบูรณ์ ก็จะทำให้กำลังการผลิต/ปีจากโรงงาน ๒๖ แห่งเพิ่มขึ้นเป็น ๕๒.๔ พันล้านชิ้น จากเดิมอยู่ที่ ๔๔.๖ พันล้านชิ้นในปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตถุงมือยางในมาเลเซีย ไทย และจีนรวมกัน ๒๗ แห่ง โดยมีโปรดักส์ไลน์ (production line) ถึง ๔๘๔ ไลน์ โดยมีผลผลิต ๔๔.๖ พันล้าน/ปี โดยบริษัทส่งออกถุงมือยางไปกว่า ๒๐๐ ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ภูมิภาคอเมริกาเหนือ (๒๘%) เอเชีย (๑๘%) ลาตินอเมริกา (๑๑%) ตะวันออกกลาง (๗%) ส่วนที่เหลือก็ส่งออกไปแอฟริกา

ที่มา : Bernama
๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของมาเลเซียกำลังเผชิญกับความท้าทาย

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของมาเลเซียคาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ประกอบด้วย ความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศ

“ค่าเงินริงกิตที่อ่อนตัวและการตกต่ำของราคาน้ำมันดิบและแก๊สเป็นความกังวลใหญ่” Datuk Seri FD Iskandar Mansor นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยของสมาคมฯ กล่าวในพิธีเปิดงาน Malaysia Property Exposition (MAPEX) ๒๐๑๕

การได้รับสินเชื่อของผู้ซื้อบ้านหลังแรกเป็นสิ่งที่ยากลำบากและเป็นปัจจัยที่บั่นทอนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะหาผู้ซื้อในโครงการซึ่งได้ส่งผลต่อการเริ่มโครงการใหม่ๆ และทำให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและทำให้ราคาที่พักอาศัยสูงขึ้น

อนึ่ง ผู้จัดงานคาดว่า ในการจัดงานดังกล่าว จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานราว ๕๐,๐๐๐ คน โดยมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมงาน ๔๓ บริษัท ทั้งนี้ การเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) และ stamp duty เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมชะงักงัน โดยภาษีดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็น การเก็บภาษีซ้ำซ้อน (double taxation) สำหรับ property transaction

ที่มา : New Straits Times

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รัฐบาลกลางมาเลเซียจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน

รัฐบาลกลางมาเลเซียได้จัดสรรเงินจำนวน ๕๓ ล้านริงกิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมันรายย่อย ในการได้รับใบรับรอง Malaysian Sustainable Palm Oil Certification (MSPO) ภายใน ๕ ปี

Datuk Amar Douglas Uggah Embas รัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries and Commodities กล่าวว่า ในการส่งออกน้ำมันปาล์มจำเป็นต้องมีใบ MSPO เพื่อที่เกษตรกรรายย่อยจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อขายผลผลิตของตนภายหลังจากได้รับใบรับรอง

Datuk Amar Douglas Uggah Embas กล่าวต่อไปว่า ตนต้องการให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการยอมรับแต่ต้นทุนในการที่จะได้ใบ MSPO ก็ค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐบาลจึงต้องจัดสรรเงินจำนวน ๕๓ ล้านริงกิตเพื่อที่จะให้เกษตรกรเหล่านี้ได้รับใบ MSPO ขณะเดียวกันตนก็สนับสนุนให้ภาคเอกชนสร้างโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มอิสระ ๕ แห่งในซาราวักเพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ปัจจุบัน ยังมีโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มอิสระในรัฐซาราวักเนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่มีบริษัทที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเจ้าของและดำเนินการ ทั้งนี้ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มที่เอกชนเป็นเจ้าของไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน

อนึ่ง การยื่นใบสมัครสร้างโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มสามารถดำเนินการผ่านออนไลน์ของ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

ที่มา : Bernama
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยคาด ค่าเงินริงกิตจะกลับคืนปกติภายในปลายปีนี้

Malaysian Institute of Economic Research (MIER) คาดว่า ค่าเงินริงกิตจะกลับคืนมาเป็นปกติในปลายปีนี้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบโดย World Economic Forum ๒๐๑๕ ว่าจะอยู่ระหว่าง ๕๘-๕๙ ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรล

Dr.Zakariah Abdul Rashid, Executive Director Professor Emeritus กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบ ณ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ ๔๘ ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรล จากการขาดอุปสงค์และโอเวอร์ซัพพลายของปริมาณการผลิตทำให้สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินท้องถิ่น และราคาน้ำมันดิบมีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่าเงินริงกิตโดยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ค่าเงินริงกิตอยู่ที่ ๓.๘๕๑-๓.๘๕๕ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินริงกิตกำลังมุ่งในทิศทางที่ลดลงอีก หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตกลงต่อไปอีกก็จะสร้างแรงกดดันมากขึ้นต่อค่าเงินริงกิต อย่างไรก็ตาม ค่าเงินริงกิตยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

การเข้าไปแทรกแซงของธนาคารกลางมาเลเซียเพื่อที่จะช่วยพยุงค่าเงินริงกิตไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด โดยธนาคารกลางมาเลเซียได้จ่ายเงินเกือบ ๔๐ พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง ๒ ปีจนถึงปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มค่าเงินริงกิตแต่ก็ล้มเหลวที่จะปกป้องการตกลงของค่าเงินริงกิต

Dr.Zakariah Abdul Rashid กล่าวต่อไปว่า ตนเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ธนาคารกลางมาเลเซียจะอัดฉีดเงินสำรองของประเทศต่อไปอีกเพื่อที่จะพยุงค่าเงินริงกิตก่อนที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียจะได้รับการฟื้นฟู

อนึ่ง ค่าเงินริงกิตในเดือนกรกฎาคมยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนสิงหาคมในปี นี้ โดยแนวโน้มนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวและคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น

ที่มา : Bernama
๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภาคการส่งออกของมาเลเซียฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน

ภาคการส่งออกของมาเลเซียฟื้นตัวขึ้นในเดือนมิถุนายนโดยขยายตัวเพิ่มขึ้น ๕% ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ว่าตลาดจะหดตัวต่อไปอีกเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ยังอ่อนแอ

ข้อมูลจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ระบุว่า มูลค่าการส่งออกของมาเลเซียในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๖๔.๒๖ พันล้านริงกิต เทียบกับในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่มูลค่าการส่งออกหดตัวลง -๖.๗% ส่วนมูลค่าการนำเข้าในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ ๕๖.๒๘ พันล้านริงกิต ลดลง ๑.๕%

Dr.Chua Hak Bin นักเศรษฐศาสตร์จาก Bank of America Merrill Lynch กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนของมาเลเซียที่สูงขึ้นมาจากการขยายตัวของการส่งออกที่สูงของอุตสาหกรรมโลหะ (สัดส่วนการส่งออก ๖๘.๓%) น้ำมันปาล์ม (๒๑.๖%) ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๑๓.๕%) การส่งออกน้ำมันและแก๊สคาดว่าจะอ่อนตัวลงขณะที่การส่งออกแก๊สธรรมชาติหดตัวลง ๔๕.๒% เนื่องจากการลดลงของราคาแก๊สธรรมชาติอย่างมาก ทั้งนี้ คาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาสที่ ๒ ของปีนี้ จะชะลอตัวซึ่งอาจจะต่ำกว่า ๔% เล็กน้อย แม้ว่าตัวเลขการส่งออกของมาเลเซียในเดือนมิถุนายนจะดีกว่าที่คาดไว้เดิม

อนึ่ง ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกของมาเลเซียอยู่ที่ ๓๖๘.๓๓ พันล้านริงกิต ลดลง -๓.๑% (ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์ของโลกที่อ่อนแอและการอ่อนตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าของมาเลเซียอยู่ที่ ๓๒๖.๖๔ พันล้านริงกิต ลดลง -๒.๖% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้มูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้นของมาเลเซียอยู่ที่ ๖๙๔.๘๘ พันล้านริงกิต ลดลง -๒.๙% แต่เกินดุลการค้า ๔๑.๖๙ พันล้านริงกิต

ที่มา : New Straits Times
๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เงินริงกิตต่อสู้กับดาบสองคม

“การตกลงของราคาน้ำมันดิบกับการดิ้นรนต่อสู้เศรษฐกิจของจีนได้ส่งผลอย่างมากต่อการอ่อนค่าของเงินริงกิต” นักเศรษฐศาสตร์กล่าว

นาย Nor Zahidi Alia, หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Malaysian Rating Corp Bhd. กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบซึ่งต่ำลงเหลือ ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรลเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้เป็นกลางดีสำหรับเศรษฐกิจมาเลเซีย การตกลงของราคาน้ำมันดิบได้จุดประกายให้เกิดการเก็งกำไรรับของรัฐบาลจะลดลงซึ่งจะทำให้การขาดดุลงบประมาณมากกว่าที่ได้เคยคาดการณ์ไว้ตั้งแต่เริ่มแรก อีกทั้งการลดลงของราคาน้ำมันดิบยังได้สร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียซึ่งมีการเติบโตลดลงในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ สิ่งนี้จะทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงและสร้างความกังวลที่เป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดการขาดดุลขึ้นทั้งสองทาง

การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปี ๒๕๕๘ อาจจะได้รับผลกระทบหากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็ชนวนทำให้เกิดการไหลออกของทุนโดยเฉพาะหากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มองเห็นความสดใสของผลตอบแทนลดลง ในส่วนของจีน เจ็อนไขทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ให้ชะลอตัวทำให้การนำเข้าของจีนลดลง โดยจีนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม ๘๕.๘๓ พันล้านริงกิตในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ ดังนั้น เศรษฐกิจของมาเลเซียอาจยังคงรู้สึกถึงความร้อนแรงที่ชะลอตัวลง

นาย Wan Suhaimie, Kenanga Research ยังคงมองว่า ค่าเงินริงกิตจะยังคงอ่อนตัวในช่วงระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยคาดว่า ความผันผวนของค่าเงินริงกิตจะบรรเทาลงและมีเสถียรภาพอยู่ราว ๓.๖๕-๓.๗๕ ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี ส่วนผลกระทบจากการเก็บภาษี GST ก็คาดว่า จะมีเสถียรภาพภายในสิ้นปี ทั้งนี้ ตนคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวภายในสิ้นปีนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยของ US Federal Reserve สูงขึ้น ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและจีนจะมีเสถียรภาพ

อนึ่ง นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวว่า การตกลงของราคาน้ำมันจะส่งให้มาเลเซียเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหากไม่มีการเก็บภาษี GST โดยการเก็บภาษี GST ทำให้มาเลเซียมีรายได้มากขึ้นแทนที่จะพึ่งพารายได้อย่างสูงจากน้ำมัน

ที่มา : Bernama
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ค่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแจ้งยอดขาดทะลุเป้า

บริษัท Honda Malaysia แจ้ง ยอดขายรถยนต์ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ ๔๓,๕๙๗ คัน และ คาดว่าจะทะลุเป้าหมายยอดขายทั้งปี ที่วางไว้ ๘๕,๐๐๐ คัน

ยอดขายรถยนต์ฮอนด้าในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วน ๑๓.๕% ของยอดขายรถยนต์ ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในมาเลเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้น ๒.๓ จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ยอดขายรถยนต์ของบริษัทเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๗,๒๐๐ คัน ขณะที่ยอดขายของบริษัทสูงสุดคือในเดือน มีนาคม (๙,๕๘๒ คัน) และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (๑๕.๑%) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ที่มา : Bernama
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘